
Aðalstjórn Völsungs 

13.8.2019 

Vallarhús 

kl. 16:30 

Mætt: Bergþóra Höskuldsdóttir, Heiða Elín Aðalsteinsdóttir, Hallgrímur Jónsson, Jóna Björk 

Gunnarsdóttir, Lilja Friðriksdóttir, Davíð Þórólfsson, Björgvin Sigurðsson og Jónas Halldór Friðriksson 

framkvæmdastjóri. 

 

1. Viddi frá Puma kemur á fundinn 

Viðar Valsson f.h Puma á Íslandi kemur á fundinn. Fyrir fundinum liggur tveggja ára samkomulag 

um að Völsungur skipti yfir í vörur frá Puma. 

 

Fyrirliggjandi tillaga að samning samþykkt samhljóða. Framkvæmdastjóra Völsungs veitt umboð 

til að skrifa undir samninginn fyrir hönd Völsungs. 

 

 

2. Starfshópur um endurskoðun laga félagsins frá aðalfundi 

Á aðafundi Völsungs sem haldinn var 11.7.2019 var samþykkt að skipa starfshóp sem fengi það 

hlutverk að endurskoða lög félagsins. Að neðan má sjá tillöguna sem samþykkt var á aðalfundi 

félagsins. Aðalstjórn var falið að finna þrjá félagsmenn í hópinn. 

 
 

Framkvæmdastjóri tekur að sér að heyra í þremur aðilum útfrá umræðum á fundinum. 

 

 



3. Samninganefnd við Norðurþing 

Samstarfssamningur Völsungs við Norðurþing rennur út um áramót. Hefja þarf 

samningaviðræður að nýju um áframhaldandi samstarf.  

 

Bergþóra Höskuldsdóttir, Hallgrímur Jónsson, Björgvin Sigurðsson ásamt framkvæmdastjóra eru 

skipuð í samninganefnd fyrir hönd Völsung. 

 

4. Fundardagar aðalstjórnar 

Eftirfarandi eru fundartímar aðalstjórnar fram að áramótum

 
 

5. Tafla í höllinni 

Sendur var út póstur á deildir föstudaginn 9. ágúst þar sem beðið var um óskir frá deildum á 

tímum í íþrótthöllinni. 

 

Stefnt verður á að gera drög að töflunni á næstu dögum og halda í framhaldinu töflufund með 

fulltrúm deilda. 

 

6. Blakdeildin kom á fundinn kl: 17:15 



Erla Bjarnadóttir mætti fyrir hönd blakdeildarinnar á fund aðalstjórnar. 

 

Erla fór yfir stöðuna á blakdeildinni og starf vetrarins. 

 

7. Mfl knattspyrna kom á fundinn kl: 18:00 

Sigmar Stefánsson, Sóley Sigurðardóttir, Ingvar Dagbjartsson, Víðir Svansson og Jóhann Gunnar 

Sigurðsson mættu á fundinn og ræddu málefni meistaraflokka í knattspyrnu. 

 

Farið yfir mál meistaraflokka. 

 


